



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ฉะนั้น อาศัยมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แยกตาม กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครสอบฯ รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกกว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกแล้ว ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติและคุณวุฒิ ทางการศึกษาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ หรือขาด คุณสมบัติ ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ จะหมดสิทธิหรือถูกยกเลิก หรือถูกเพิกถอนสิทธิ ในการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ และต้องถูกดำเนินคดี ทางกฎหมายด้วยกรณีให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ

๒. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ ราย ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

กรณี ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศนี้ รายใด คำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล หรือเลขประจำตัว สอบ ไม่ตรงตามเอกสารหลักฐานของผู้สมัครสอบ ให้ประสานงานหรือแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงกัน

๓. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ดังนี้

วัน/เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม
วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์	๕๐

* ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมิน จะต้องมาลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๕๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

๔. ระเบียบปฏิบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก

๔.๑ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยเคร่งครัด

๔.๒ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก มาแสดงตนทุกครั้งที่เข้าสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการเรียกชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะมีได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๕. การประกาศผลการคัดเลือก

จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ และทางเว็บไซต์ <http://www.sukhothai๑.go.th>.

หากปรากฏในการดำเนินการสอบคัดเลือกมีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาดอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม จะพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวัลลภ วิบูลย์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
อนุกรรมการและเลขานุการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑
 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 (แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
		วิชาเอกภาษาไทย	
๑	๑๕๔๐๐๑	นางสาว พิมพ์สิริ พุ่มผอย	ดำเนินการประเมินความเหมาะสม กับตำแหน่งและวิชาชีพ
๒	๑๕๔๐๐๒	นางสาว เอื้ออารี เครือวัลย์	ด้วยการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
		วิชาเอกประถมศึกษา	เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑	๑๕๔๐๐๑	นางสาว ณัฐริดา กลิ่นเกตุ	ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณ
๒	๑๕๔๐๐๒	นางสาว อัญชนาภรณ์ สอนตัน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
		วิชาเอกคณิตศาสตร์	
๑	๑๕๔๐๐๑	นางสาว ณัฐนิชา ใจปัญญา	
๒	๑๕๔๐๐๒	นาย นราวิชญ์ จรุงดีพันธ์	
		วิชาเอกสังคมศึกษา	
๑	๑๕๔๐๐๑	นางสาว กณภรณ์ สร้อยสุข	
๒	๑๕๔๐๐๒	นาย สิริภพ กนกเมธากุล	
		วิชาเอกปฐมวัย	
๑	๑๕๔๐๐๑	นางสาว สุกัญญา แก้วมาก	
๒	๑๕๔๐๐๒	นางสาว ยุวดี ม่วงศรี	
๓	๑๕๔๐๐๓	นางสาว ภูษณิศา ทัดสนา	
		วิชาเอกภาษาอังกฤษ	
๑	๑๕๔๐๐๑	นางสาว กมลลักษณ์ จุ้ยขุนทอง	
		วิชาเอกวิทยาศาสตร์(ทั่วไป)	
๑	๑๕๔๐๐๑	นางสาว วริศรา พันผาย	



การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖)

๑. ตรวจสอบความพร้อมที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ให้เรียบร้อย

๒. ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง

๓. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบและในบริเวณสนามสอบ กล่าวคือ

- สุภาพสตรี ให้สวมเสื้อ (ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขน และไม่สวมเสื้อคลุม) กระโปรง ชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น ห้ามสวมรองเท้าแตะและรองเท้าผ้าใบโดยเด็ดขาด

- สุภาพบุรุษ ให้สวมเสื้อเชิ้ต (ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขน และไม่สวมเสื้อคลุม) กางเกงขายาว ชุดสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมรองเท้าแตะและรองเท้าผ้าใบโดยเด็ดขาด

๔. ตรวจสอบชื่อและห้องสอบของตนเอง หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบ ให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจำสนามสอบ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

๕. ควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๓๐ นาที เพื่อเข้ารับการคัดกรอง และ ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการเรียกชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

๖. หากทำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหาย ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ เพื่อขอใบอนุญาตเข้าสอบ
